

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรดิตถ์ ได้มีการจัดแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อใช้เป็นกรอบดำเนินงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภายในสังกัดสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรดิตถ์

ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม จัดประชุมเจ้าหน้าที่ทุกคนในสังกัดสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรดิตถ์เพื่อรณรงค์
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบ และให้ความรู้ และเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่เอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคล กลุ่มบุคคลหรือ
หน่วยงานใดเป็นการเฉพาะ

ดำเนินการกิจกรรมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรดิตถ์
ประกอบด้วย ท่านเกษตรจังหวัด หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย /ท่านเกษตรอำเภอทุกอำเภอ/พนักงานราชการ/เจ้าพนักงาน
ธุรการและลูกจ้าง จำนวน 80 คน

ผลการดำเนินงาน

การดำเนินการให้ความรู้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การปฏิบัติงาน พร้อมทั้งนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้กับเกษตรกรได้รับทราบ และเป็นการสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม ให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนของสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรดิตถ์และสำนักงานเกษตรอำเภอทุก
อำเภอ ได้นำหลักคุณธรรม จริยธรรม ไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานได้อย่างเหมาะสมเกิดการเรียนรู้ใน
การอยู่ร่วมกัน มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกัน รวมทั้งได้เปิดโลกทัศน์ในการศึกษาองค์ความรู้ใหม่ๆ

ผลการติดตาม(ตามปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ 2561) ดังนี้

วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรดิตถ์ สาย อ.

วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย สาย ก

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอตรอน สาย ผ

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอลับแล สาย ย

สรุปผลการออกติดตาม ซึ่งในการออกติดตามตามปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นั้น เจ้าหน้าที่ผู้ออกติดตามของสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรดิตถ์จะแบ่งสายการลง
ติดตามในพื้นที่ของอำเภอตามปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร(เอกสารแนบ) จะมีการแทรกใน
เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบในการลงพื้นที่ระดับอำเภอด้วย เพื่อจะได้ทราบปัญหา และจะได้
นำเอาปัญหาแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น เป็นกรอบในการใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน โดยเน้นย้ำให้ซื่อสัตย์สุจริต
ความโปร่งใส เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้



(นายอุดมศักดิ์ คำมูล)
เกษตรจังหวัดอุดรดิตถ์